



รายงานแนวโน้มธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ภาวะธุรกิจโดยรวม**ทรงตัว** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากรายได้ภาคบริการที่ยัง**ทรงตัว** ภาคการผลิตและภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง แม้มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง มีคำสั่งซื้อสินค้าจากตลาดต่างประเทศและตลาดใหม่ที่ยอมรับสินค้าไทยเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานและมีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐที่กระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นก็ตาม ภาคเกษตรลดลง จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แต่ยอดจำหน่ายภาคการค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ภาคบริการ โดยรวม**ทรงตัว** เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน จากธุรกิจศูนย์กระจายสินค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับในการขยายสาขาเปิดใหม่ ธนาคารพาณิชย์มียอดสินเชื่อใหม่จากกลุ่มลูกค้าที่ได้เตรียมคำสั่งซื้อไว้เมื่อปลายปีแล้วได้รับอนุมัติเมื่อต้นปี สำหรับธุรกิจโรงแรมมีรายได้ลดลงทั้งรายได้จากการเข้าพักและรายได้จากการจัดเลี้ยงจัดประชุมสัมมนา จากการแข่งขันสูงโดยคู่แข่งเปิดบริการโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์ ราคาถูกเพิ่มขึ้นและรายได้ลดลงตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการเพื่อการเดินทางอบรมสัมมนา ส่วนธุรกิจบริการรับจ้างขนส่งและขนถ่ายสินค้า ผู้ว่าจ้างต้องปรับลดขนาดธุรกิจลง **ด้านภาคการผลิต** รายได้**ลดลง** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและจากไตรมาสก่อน ตามยอดขายชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง เครื่องคำนวณเลข ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม**ทรงตัว** ขณะที่ธุรกิจผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ของเล่น ผลิตภัณฑ์จากการ Recycle เพิ่มขึ้น **ภาคอสังหาริมทรัพย์ ลดลง** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและจากไตรมาสก่อน แม้จะได้รับผลจากงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นของภาครัฐที่มีการกระจายสู่ท้องถิ่น และการรับเหมาก่อสร้างของส่วนราชการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งต้องเร่งลงนามในสัญญาให้ครบถ้วนภายในเดือนมีนาคม 2559 บ้าง แต่**ภาคการค้า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและการจำหน่ายสินค้าคงทนกลุ่มยานยนต์ ตามการจัดส่งเสริมการขายและเป็นช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทำให้ผู้บริโภคมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ด้านความเชื่อมั่นของนักธุรกิจโดยรวมในไตรมาส 2 ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนและจากไตรมาสก่อนหน้า

แนวโน้มในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ผู้ประกอบการในภาคฯส่วนใหญ่คาดว่า ยอดจำหน่ายของธุรกิจโดยรวมจะ**ทรงตัว**ต่อเนื่อง เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างผันผวนและยังไม่ฟื้นตัว



ภาคบริการ

ภาคบริการ ในภาคฯ ไตรมาส 1 ปีนี้ **ทรงตัว** จากธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า มีการขยายตัวตามการขนส่งที่มีความคล่องตัวและไม่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนสินค้าในช่วงเทศกาล และได้เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตไว้แล้ว ธนาคารพาณิชย์ยังมียอดอำนาจสินเชื่อทรงตัว เนื่องจากลูกค้าที่รับค่าขอไว้ในช่วงปลายปีได้รับการอนุมัติเมื่อต้นปี ลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเป็นลูกค้ากลุ่มระดับกลางขึ้นไป หากเป็นกลุ่ม SMEs เป็นกลุ่มที่ใช้เงิน 30-50 ล้านบาท ไม่พบปัญหา NPL เพราะธนาคารเน้นลูกค้าคุณภาพหรือเป็นรายใหญ่ของจังหวัด ส่วนธุรกิจบริการด้านโรงแรมมีอัตราการเข้าพักลดลง สาเหตุมาจากการแข่งขันสูงขึ้นและไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ภาคการผลิต

ภาคการผลิต ในภาคฯ ไตรมาส 1 ปีนี้ **รายได้ลดลงเล็กน้อย** ทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ธุรกิจที่ยอดขายลดลง ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ LED ไฟส่องสว่างผลิต Circuit Board Switch เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง เครื่องคำนวณ และส่วนประกอบโทรทัศน์ ธุรกิจที่มียอดขายทรงตัว ได้แก่ ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป ผลิตแป้งสำเร็จรูป ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และเครื่องดื่มชนิดผงสำเร็จรูป และธุรกิจที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การผลิตของเล่นไม้ยางพารา การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กิจการสีข้าว อบข้าว และค้าข้าว การผลิตจำหน่ายเครื่องดื่ม และการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกจากวัสดุ Recycle

แนวโน้มการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2559 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ภาวะธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ภาคอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ ในภาคฯ ไตรมาส 1 ปีนี้ **ทรงตัว** เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนและเทียบกับไตรมาสก่อน จากยอดการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และงบประมาณที่ได้รับจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐที่ทำให้มีร้านค้าช่วงจำนวนมากได้งานรับเหมาก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่กระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ในขณะที่โครงการบ้านจัดสรรลดลงเล็กน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซา ธนาคารพาณิชย์มีมาตรการเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ และมีผู้ประกอบการรายอื่นเข้าแข่งขันในธุรกิจบ้านจัดสรรมากขึ้น

แนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2559 ผู้ประกอบการคาดว่า ยอดขายจะทรงตัว เนื่องจากการเข้มงวดของธนาคารพาณิชย์และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาคเกษตร

ภาคเกษตร ในภาคฯไตรมาส 1 ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ประชาชนไม่มีกำลังซื้อทำให้ยอดขายผลผลิตจากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรลดลง

แนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2559 ผู้ประกอบการคาดว่า รายได้ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและราคาพืชผลเกษตรยังไม่ดีขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัว แต่ธุรกิจเริ่มพิจารณาหาช่องทางจำหน่ายไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นเพียงการจำหน่ายในประเทศเท่านั้น

ภาคการค้า

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ยอดจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนโดยรวมในภาคฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและเทียบกับไตรมาสก่อน จากการจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาล มีสินค้าใหม่ๆ มีการกระจายแหล่งจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีกลุ่มผู้บริโภคมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของห้างสรรพสินค้ายอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น จากกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคมาตั้งแต่คริสต์มาส ปีใหม่ต่อเนื่องมาจนถึงวันเด็กและการจัด Promotion ลดราคาสินค้าอย่างสม่ำเสมอ กระตุ้นให้ลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้น ส่วนธุรกิจสินค้าคงทนกลุ่มยานยนต์มีการบริโภคทรงตัว เนื่องจากมีการเร่งตัวซื้อรถยนต์ก่อนจะมีการปรับราคารถยนต์สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2559 และคาดการณ์ว่าจะมีโครงการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งตัวแทนจำหน่ายมีแนวโน้มตอบรับการเร่งยอดขายเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่บริษัทแม่กำหนด

แนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2559 ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งคาดว่า การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ การหาแหล่งกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น สำหรับการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย

การลงทุน

ไตรมาส 1 ปี 2559 ผู้ประกอบการในภาคฯ ส่วนใหญ่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มมีความเชื่อมั่นและเริ่มขยายการลงทุน หากจำแนกตามกลุ่มธุรกิจที่มีแผนการลงทุนเพิ่มในช่วง 12 เดือนข้างหน้า มี **ภาคการเกษตร** วางแผนลงทุนในการปรับปรุงกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร **ภาคอสังหาริมทรัพย์** ลงทุนเปิดโครงการเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น โดยผู้ประกอบการท้องถิ่นลงทุนด้วยเงินทุนตัวเองทั้งจำนวนสำหรับภาคบริการ มีโครงการลงทุนซื้อรถบรรทุกใหม่เพื่อทดแทนรถบรรทุกที่ครบอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สูงขึ้นตลอดจนการรองรับการเปิดเส้นทางใหม่



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาและต้นทุน

ในไตรมาส 1 ปีนี้ ด้านราคาสินค้าของธุรกิจในภาคฯ ส่วนใหญ่ทรงตัว ยังไม่มีการปรับขึ้นราคา เนื่องจากกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัว นอกจากนี้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคใหม่หรือรุ่นใหม่ที่มี Supplier ขอปรับราคาขึ้น ด้านต้นทุนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าแรงงานที่มีฐานสูงต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มปรับค่าจ้างแรงงานขึ้นเป็น 300 บาท สำหรับแนวโน้มต้นทุนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ต้นทุนโดยรวมของธุรกิจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

การจ้างงาน

ความต้องการจ้างแรงงานในภาคฯ ไตรมาส 1 ปี 2559 ทรงตัว เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ผู้ประกอบการยังไม่มีความต้องการแรงงานเพิ่ม ส่วนใหญ่ธุรกิจยังรักษาแรงงานที่มีความชำนาญไว้ แต่ไม่เปิดรับพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออก เว้นแต่จะเป็นตำแหน่งที่สำคัญและจำเป็น

กรุณาให้ความเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

กดเพื่อตอบแบบสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์	ไพลหรั่ง	ผู้บริหารทีม	E-mail : RatthasL@bot.or.th
สุทธิรัตน์	สุทธิมณฑล	เศรษฐกรอาวุโส	SutthirS@bot.or.th
พัชรี	วชิรเดววงศ์	เศรษฐกรอาวุโส	PachareV@bot.or.th
กฤษปסק	จุลเกษม	เศรษฐกรอาวุโส	KritpasJ@bot.or.th
ดาราวรรณ	กำเนิดหล่ม	เศรษฐกรอาวุโส	DarawanK@bot.or.th
วัชรพงศ์	รัชตเวชกุล	เศรษฐกร	WatcharR@bot.or.th

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 0 4333 3000 ต่อ 3431 - 3436

โทรสาร 0 4323 9959

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th